



ประกาศโรงเรียนบ้านกองนาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ตามประกาศโรงเรียนบ้านกองนาง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ได้ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก

ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านกองนาง และเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้

วัน เดือน ปี	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	สอบปฏิบัติการสอน ๑. แผนตามวิชาเอก ระดับชั้นประถม (๑๕ นาที) สอบสัมภาษณ์	ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกองนาง

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม สอบปฏิบัติการสอน และ สอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน ในกรณีที่มิได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอน มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

/๔. การประกาศผล...

๔. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ ภายใน
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านกองนาง และทางเว็บไซต์ www.bankongnang.com

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖



(นายสิทธิพงษ์ ไวยัยยา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองนาง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านกองนาง ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ - สกุล	วิชาเอก	หมายเหตุ
๑	นางสาวพัชริญา สุพันธ์	พลศึกษา (ศษ.บ.)	มีสิทธิ์สอบ
๒	นางสาวพิชญ์ คำพรมมา	วิทยาศาสตร์(ค.บ.)	มีสิทธิ์สอบ